

ข้อมูลการลงนามความร่วมมือของสถานศึกษากับหน่วยงานหรือสถานประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศ (MOU)

ประจำปีงบประมาณ 2559

สรุปการลงนามความร่วมมือ จำนวน ...18...ฉบับ ในประเทศ 13 แห่ง ต่างประเทศ 5 แห่ง

1.ข้อมูลการลงนามความร่วมมือในประเทศ

สารหมาย	หน่วยงาน/สถานประกอบการ	วัน/เวลา/สถานที่	ข้อตกลงความร่วมมือที่ทำร่วมกัน
1	แขวงทางหลวงชนบทสระแก้ว	10 ก.พ 59 ณ แขวงทางหลวงชนบทสระแก้ว	ร่วมมือทางวิชาการ นักเรียนนักศึกษาทั้งระดับ ปวช. และ ปวส.
2	บริษัทฮอนด้าประสิทธิ์มอเตอร์สระแก้ว (2554)จำกัด	9 ก.พ.59 ณ บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด	ร่วมลงนาม โครงการ หนึ่งร้านสร้างสรรค์ หนึ่งสถาบัน สร้างสังคม ประกอบด้วยงาน 4 ส่วน 1.โครงการ อุบัติเหตุเป็นศูนย์ เริ่มที่ตัวคุณ 2.โครงการสื่อการสอน และอบรม 3. โครงการสนับสนุนการแข่งขันฮอนด้า ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง 4.โครงการสนับสนุนอาชีพ ให้กับนักเรียน
3	ห้างเซ็นทรัลดีพาร์ทเมนท์สตรี จำกัด	11 มี.ค.59 ณ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	ร่วมกันจัดการเรียนการสอนให้แก่ นักเรียน นักศึกษา สาขาจัดการธุรกิจค้าปลีกสาขาวิชาการตลาด
	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2	16 มี.ค.59 ณ โรงเรียน ส.ไทยเสรี อุตสาหกรรม 3	จัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น สนองนโยบาย รัฐบาล ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลาเรียนรู้ให้กับนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระแก้ว เขต 2
4	โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3	16 มี.ค.59 ณ โรงเรียน ส.ไทยเสรี อุตสาหกรรม 3	จัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น สนองนโยบาย รัฐบาล ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลาเรียนรู้ให้กับนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระแก้ว เขต 2
5	โรงเรียนบ้านท่าข้าม	16 มี.ค.59 ณ โรงเรียน ส.ไทยเสรี อุตสาหกรรม 3	จัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น สนองนโยบาย รัฐบาล ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลาเรียนรู้ให้กับนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระแก้ว เขต 2
6	โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย	16 มี.ค.59 ณ โรงเรียน ส.ไทยเสรี อุตสาหกรรม 3	จัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น สนองนโยบาย รัฐบาล ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลาเรียนรู้ให้กับนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระแก้ว เขต 2
7	โรงเรียนบ้านหนองสังข์	16 มี.ค.59 ณ โรงเรียน ส.ไทยเสรี อุตสาหกรรม 3	จัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น สนองนโยบาย รัฐบาล ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลาเรียนรู้ให้กับนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระแก้ว เขต 2
8	บริษัทยูโรแทรก จำกัด	28 มี.ค.59 ณ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	โครงการความร่วมมือจัดการศึกษาระบบทวิภาคี

9	บริษัท บ้านโป่งเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	29 มี.ค.59 ณ สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา	โครงการความร่วมมือจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
10	ธนาคารออมสิน	16 มิ.ย .59 ณ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว	เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีการออมทรัพย์
11	ร้าน ป.เจริญยนต์	5 ก.ค.59 ณ ร้าน ป.เจริญยนต์	ร่วมมือทางวิชาการ นักเรียนนักศึกษาทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. สาขาช่างยนต์และสาขาวิชาเครื่องกล
12	ร้าน อู่เฮี้ยวหวด 2	5 ก.ค.59 ณ อู่เฮี้ยวหวด 2	ร่วมมือทางวิชาการ นักเรียนนักศึกษาทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. สาขาช่างยนต์และสาขาวิชาเครื่องกล
13	โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์	11 ก.ค.59 ณ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว	ความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาพร้อมหลักสูตร อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย(ทวิศึกษา)

2.ข้อมูลการลงนามความร่วมมือกับต่างประเทศ

ลำดับที่	หน่วยงาน/สถานประกอบการ	วัน/เวลา/สถานที่	ข้อตกลงความร่วมมือที่ทำร่วมกัน
1	Guiyang Vocational Technical College	8 สิงหาคม 59 ณ ประเทศจีน	1. สามารถจัดการแลกเปลี่ยนการดูงานเยี่ยมชมภายใน หน่วยงานการขยายสาขาแลกเปลี่ยนทางวิชาการและ การวิจัยทางด้านความร่วมมือต่างๆ ร่วมกันให้ คำปรึกษาในโครงการเฉพาะในอนาคต 2. จัดให้ครูมีการเยี่ยมชมทางวิชาการ และมีการอบรม ระยะสั้น จำนวนบุคลากร เวลาต้องมีการตกลงกันของ ทั้งสองฝ่ายตามจริง

2.ข้อมูลการลงนามความร่วมมือกับต่างประเทศ (ต่อ)

2	Hunan Technical College of High-speed Railway	8 สิงหาคม 59 ณ ประเทศจีน	1. สามารถจัดการแลกเปลี่ยนการดูงานเยี่ยมชมภายใน หน่วยงานการขยายสาขาแลกเปลี่ยนทางวิชาการและ การวิจัยทางด้านความร่วมมือต่างๆ ร่วมกันให้ คำปรึกษาในโครงการเฉพาะในอนาคต 2. จัดให้ครูมีการเยี่ยมชมทางวิชาการ และมีการอบรม ระยะสั้น จำนวนบุคลากร เวลาต้องมีการตกลงกันของ ทั้งสองฝ่ายตามจริง
3	Shangdong Traffic University	8 สิงหาคม 59 ณ ประเทศจีน	1. สามารถจัดการแลกเปลี่ยนการดูงานเยี่ยมชมภายใน หน่วยงานการขยายสาขาแลกเปลี่ยนทางวิชาการและ การวิจัยทางด้านความร่วมมือต่างๆ ร่วมกันให้ คำปรึกษาในโครงการเฉพาะในอนาคต 2. จัดให้ครูมีการเยี่ยมชมทางวิชาการ และมีการอบรม ระยะสั้น จำนวนบุคลากร เวลาต้องมีการตกลงกันของ ทั้งสองฝ่ายตามจริง

4	Guangzhou Railway Technical college	8 สิงหาคม 59 ณ ประเทศจีน	<p>1. สามารถจัดการแลกเปลี่ยนการดูงานเยี่ยมชมภายในหน่วยงานการขยายสาขาแลกเปลี่ยนทางวิชาการและการวิจัยทางด้านความร่วมมือต่างๆ ร่วมกันให้คำปรึกษาในโครงการเฉพาะในอนาคต</p> <p>2. จัดให้ครูมีการเยี่ยมชมทางวิชาการ และมีการอบรมระยะสั้น จำนวนบุคลากร เวลาต้องมีการตกลงกันของทั้งสองฝ่ายตามจริง</p>
5	Tianjin Railway Vocational and Technical college	8 สิงหาคม 59 ณ ประเทศจีน	<p>1. สามารถจัดการแลกเปลี่ยนการดูงานเยี่ยมชมภายในหน่วยงานการขยายสาขาแลกเปลี่ยนทางวิชาการและการวิจัยทางด้านความร่วมมือต่างๆ ร่วมกันให้คำปรึกษาในโครงการเฉพาะในอนาคต</p> <p>2. จัดให้ครูมีการเยี่ยมชมทางวิชาการ และมีการอบรมระยะสั้น จำนวนบุคลากร เวลาต้องมีการตกลงกันของทั้งสองฝ่ายตามจริง</p>